

NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP

TƯ TƯỞNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYỄN GIÁP VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUÂN ĐỘI TRONG CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

LÊ THỊ HIẾN (*)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, "người anh cả của quân đội", người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy quân đội ta trong "hai cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc" - chống Pháp và chống Mỹ. Từ thực tiễn huấn luyện, chiến đấu cũng như sự trải nghiệm thực tế trên chiến trường, Đại tướng đã đúc kết thành những bài học kinh nghiệm về công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân đội trong thực tiễn. Tìm hiểu tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chúng ta thấy được những bài học quý báu trong tư tưởng của Đại tướng về phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong xây dựng quân đội, đồng thời, khẳng định quan điểm nhất quán, đúng đắn của Đảng về phát huy nhân tố con người, coi con người là lực lượng cơ bản quyết định sự thành bại của cuộc cách mạng.

Có thể nói, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có vai trò và ảnh hưởng rất to lớn đến quá trình hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Là người được giao nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo và chỉ huy quân đội, trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, Đại tướng luôn quan tâm đến giáo dục *đường lối quân sự của Đảng* cho đội ngũ cán bộ, nhằm trang bị cho họ những vũ khí lý luận sắc bén để chiến thắng mọi kẻ thù. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc là nét đặc sắc trong tư tưởng

quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội "vừa có đức vừa có tài"; có phẩm chất tốt và năng lực tổ chức thực tiễn, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng quân đội có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

1. Quan niệm về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ quân đội

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi

(*) Thạc sĩ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

công việc"; "muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém"; "có cán bộ tốt làm việc gì cũng xong"(1). Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng, cán bộ trong quân đội là những người có vị trí quan trọng, là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa những chủ trương, đường lối, quan điểm, tư tưởng của Đảng để lãnh đạo, quản lý quân đội. Đại tướng chỉ rõ: "Cán bộ là người đem quan điểm, tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng giáo dục cho chiến sĩ, chỉ huy, lãnh đạo chiến sĩ đánh giặc và làm mọi công tác"(2). Cụ thể, Đại tướng khẳng định: "Cán bộ lại thường là đảng viên, là người ở trong cấp ủy, là người nắm công việc quan trọng, nắm kỹ thuật quan trọng. Đó là bộ phận nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân"; "là những người trực tiếp nắm công cụ bạo lực của Đảng và Nhà nước chuyên chính vô sản"(3). Do đó, theo Đại tướng, trong xây dựng quân đội, công tác cán bộ phải được coi trọng hàng đầu, có vai trò quyết định trong xây dựng quân đội.

Như vậy, trong quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đội ngũ cán bộ quân đội có vai trò vô cùng quan trọng. Với tư cách là người lãnh đạo, tổ chức trong quân đội, họ là lực lượng nòng cốt, có vai trò quyết định trong quá trình chiến đấu, xây dựng, huấn luyện quân đội, chỉ huy đội quân chiến đấu, là "nhạc trưởng", người tham mưu để xuất, triển khai và tổ chức thực hiện chính sách quân sự của Đảng và Nhà

nước và quyết định sự thành công hay thất bại của đường lối chính sách đó. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quân đội tức là phát huy tính tích cực xã hội của họ, tạo nên động lực phát triển của sự nghiệp cách mạng.

2. Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân đội đáp ứng yêu cầu của chiến tranh giải phóng dân tộc

Quá trình phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quân đội cũng chính là quá trình hoàn thiện và phát triển nhân cách của con người thông qua hệ thống phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ nhằm thúc đẩy sự nghiệp giải phóng dân tộc. Do vậy, trong quá trình xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ *tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc, có phẩm chất và tài năng để làm tròn nhiệm vụ* - điều kiện cơ bản để đảm bảo cho lực lượng vũ trang luôn là lực lượng đáng tin cậy của Đảng, là một lực lượng vũ trang thực sự của nhân dân, có đủ sức mạnh hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Theo Đại tướng, đội ngũ cán bộ quân đội phải đáp ứng những tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực như sau để hoàn thành nhiệm vụ:

(1) Dẫn theo: Võ Nguyên Giáp. *Bài giảng về đường lối quân sự của Đảng*, (Tài liệu mật). Viện Khoa học Quân sự, Hà Nội, 1974, tr.185.

(2) Võ Nguyên Giáp. *Sđđ.*, tr.185.

(3) Võ Nguyên Giáp. *Sđđ.*, tr.187.

Thứ nhất, yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, kỷ luật, phẩm chất chiến đấu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn đề cao việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ trong mọi giai đoạn cách mạng, đặc biệt quan tâm đến phẩm chất đạo đức của người cán bộ. Để đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ chiến tranh, cán bộ quân đội cách mạng phải hội tụ những phẩm chất cao quý, thể hiện những nội dung và tiêu chuẩn cán bộ. Đó là sự thống nhất giữa phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức cách mạng, ý thức kỷ luật, trình độ kiến thức và năng lực công tác, được biểu hiện, đánh giá thông qua kết quả công tác thực tiễn, qua việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Những yêu cầu này thể hiện ở những mặt sau:

Một là, phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân nhân dân, một lòng phục vụ đất nước. Theo quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, một lòng phục vụ đất nước, cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc lên trên hết; đó là phải kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Đại tướng nói: "Người cán bộ của Đảng trong lực lượng vũ trang trước hết phải có lòng trung tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, với chủ

nghĩa Mác - Lênin; nhất trí, tin tưởng tuyệt đối, nắm vững và chấp hành triệt để đường lối, chủ trương chính trị và quân sự của Đảng"(4). Đại tướng cũng khẳng định, cán bộ phải "có lòng yêu nước nồng nàn, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc"(5). Đây là những phẩm chất cao quý nhất của người cách mạng, người cán bộ quân đội cán bộ, nó kết dính, quy tụ mọi ngọn nguồn sức mạnh tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động của người cộng sản.

Hai là, có bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng, ý chí quyết thắng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Theo Đại tướng, người cán bộ trong lực lượng vũ trang không chỉ là người tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, một lòng phục vụ đất nước mà còn phải là người có bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng, ý chí quyết thắng, có ý thức kỷ luật cao. Theo Đại tướng, là cán bộ của một quân đội cách mạng, chính quy và hiện đại, cán bộ ta "phải có bản lĩnh chính trị vững vàng"; "phải có tinh cảm cách mạng trong sáng, tinh thần tiến công cách mạng mạnh mẽ, có ý chí quyết chiến quyết thắng, căm ghét cao độ kẻ thù, chiến đấu anh dũng"; "có ý thức và tổ chức kỷ luật cao, có tác phong chiến đấu và tác phong công tác

(4) Võ Nguyên Giáp. *Sđđ.*, tr.188.

(5) Võ Nguyên Giáp. *Vũ trang quân chủng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân.* Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1973, tr.239.

tốt, không ngại gian khổ, không ngại hy sinh, dũng cảm và kiên quyết, mưu trí và sáng tạo”(6). Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần cách mạng mạnh mẽ, đó là ý chí quyết chiến thắng kẻ thù, dám xả thân, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Những phẩm chất ấy của người cán bộ quân đội được hình thành, khẳng định, được bổ sung, phát triển và trở thành những giá trị cao đẹp truyền thống cao quý, bền vững nhất của quân đội ta. Với ý nghĩa đó, trong hoạt động chỉ đạo quân đội, Đại tướng luôn nhắc nhở cán bộ quân đội phải luôn giữ gìn những phẩm chất đó. Chỉ có như vậy, người cán bộ mới xác định đúng mục tiêu, phân biệt đúng kẻ thù, giữ vững bản chất cách mạng của giai cấp, có ý thức và tổ chức kỷ luật cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ba là, giữ vững và nâng cao tính giai cấp, tính tiên phong của giai cấp công nhân. Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ cán bộ là vấn đề cơ bản, có tính nguyên tắc bao trùm đối với tất cả các đảng Mác-xít. Đây là tiêu chí cơ bản để phân biệt Đảng Cộng sản chân chính với các đảng phái chính trị khác. Theo Đại tướng, người cán bộ: *“Phải luôn luôn giữ vững và nâng cao tính giai cấp, tính tiên phong của Đảng”*(7). Tính tiên phong đó phải được thể hiện trong huấn luyện

sẵn sàng chiến đấu, tinh xung kích, tích cực hăng say học tập và nghiên cứu, rèn luyện nắm vững kỹ thuật, chiến thuật và nghệ thuật quân sự.

Những phẩm chất của người cán bộ mà Đại tướng đã khái quát trên đây, là những tiêu chuẩn, chuẩn mực để giáo dục đào tạo bồi dưỡng con người và là mục tiêu phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện; là phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp, là cội nguồn sức mạnh đầu tiên của người cán bộ quân đội cách mạng.

Thứ hai, yêu cầu về năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội.

Đội ngũ cán bộ không chỉ phải có những phẩm chất chính trị, đạo đức, kỷ luật, tinh thần chiến đấu, mà còn phải có đủ năng lực để lãnh đạo, chỉ huy bộ đội, đảm nhiệm công việc được giao. Đây là yếu tố đảm bảo trực tiếp cho tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động thực tiễn của quân đội ta. Theo quan điểm của Đại tướng, yêu cầu về năng lực lãnh đạo, chỉ huy bộ đội được thể hiện ở các mặt sau:

Một là, yêu cầu về trình độ chuyên môn, trình độ nhận thức lý luận và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ quân đội. Cán bộ quân đội phải có năng lực làm tròn nhiệm vụ thì mới có thể cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Năng lực đó được thể hiện thông qua

(6) Võ Nguyên Giáp. *Vũ trang quân chủng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân*. Sđd., tr.239-240.

(7) Võ Nguyên Giáp. *Bài giảng về đường lối quân sự của Đảng*. Sđd., tr.180.

trình độ hiểu biết về mọi mặt, thể hiện ở trình độ chính trị, chuyên môn, quân sự, kỹ thuật và có trình độ văn hóa cao. Cán bộ trong quân đội "phải có trình độ hiểu biết về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, về đường lối chính trị, đường lối quân sự và các chủ trương, chính sách của Đảng, có tri thức khoa học quân sự hiện đại, có những hiểu biết về kinh tế, có trình độ văn hóa và nghiệp vụ kỹ thuật"(8) hay, "có trình độ chính trị, quân sự, chuyên môn, kỹ thuật giỏi, có trình độ văn hóa ngày càng cao"(9).

Hai là, để làm tốt việc xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và công tác quân sự địa phương nói riêng cần chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý. Theo Đại tướng, người cán bộ quân đội phải có "năng lực lãnh đạo, chỉ huy, và quản lý bộ đội về mọi mặt"(10). Cơ quan quân sự địa phương cần phải được tăng cường để đáp ứng nhiệm vụ quân sự ở địa phương, phải có năng lực để tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo, chỉ huy bộ đội địa phương xây dựng và chiến đấu, chỉ đạo lực lượng vũ trang quần chúng ở địa phương.

Ba là, chất lượng công tác của cán bộ phải thông qua việc đánh giá kết quả của hoạt động thực tiễn. Đại tướng nói: "Chất lượng của cán bộ, phải được thể hiện trong khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và công tác mà Đảng giao cho"(11). Như vậy, theo Đại tướng, tiêu chuẩn của người cán bộ phải thể hiện yêu cầu cả về mặt phẩm chất và năng

lực để có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; các phẩm chất năng lực ấy phải luôn được mài giũa, bổ sung, cụ thể hóa thích hợp với mỗi giai đoạn, mỗi bước phát triển của các mạng.

Tóm lại, phẩm chất và năng lực là hai thành tố cốt lõi của người cán bộ quân đội có vai trò quyết định đến tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động của con người. Chất lượng của đội ngũ cán bộ thông qua phẩm chất và năng lực của cán bộ chiến sĩ được biểu hiện trong hoạt động thực tiễn cách mạng, đó là kết quả của một quá trình tác động tích cực, tự giác, sáng tạo của con người nói chung và đội ngũ cán bộ nói riêng. Từ sự phân tích trên, có thể thấy rằng, tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng nhân cách cho đội ngũ cán bộ quân đội đã góp phần định hướng xây dựng hệ giá trị chuẩn của đội ngũ cán bộ quân đội ta hiện nay.

3. Ý nghĩa của tư tưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay

Có thể nói, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù thời chiến hay thời bình, đội ngũ cán bộ quân đội luôn là

(8) Võ Nguyên Giáp. *Bài giảng về đường lối quân sự của Đảng*. Sđđ., tr.188.

(9) Võ Nguyên Giáp. *Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân*. Sđđ., tr.239.

(10) Võ Nguyên Giáp. *Bài giảng về đường lối quân sự của Đảng*. Sđđ., tr.188.

(11) Võ Nguyên Giáp. *Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân*. Sđđ., tr.239.

lực lượng nòng cốt trong quá trình xây dựng và phát triển quân đội. Trước diễn biến của tình hình thế giới và khu vực có nhiều phức tạp, mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, chi phối đến nhận thức, tư tưởng tình cảm và đời sống của đội ngũ cán bộ quân đội, sự chống phá của các thế lực thù địch thì tư tưởng của đại tướng Võ Nguyên Giáp về *phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quân đội* không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần định hướng xây dựng cho đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay. Ý nghĩa đó được thể hiện ở những mặt sau:

Một là, giáo dục phẩm chất chính trị, xây dựng nhân cách đội ngũ cán bộ quân đội.

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay là sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc, trước hết là của đội ngũ cán bộ quân đội lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, vận dụng tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay là phải thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất chính trị, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, vận dụng vào thực tiễn chỉ đạo, lãnh đạo quân đội. Không ngừng rèn luyện nhân cách của đội ngũ cán bộ quân đội trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tình thân yêu nước, hết lòng phục vụ nhân dân, gắn bó đoàn kết với nhân dân

trong giai đoạn xã hội có nhiều biến động. Mỗi cán bộ quân đội phải là một tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ trẻ noi theo. Tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng phẩm chất chính trị, nhân cách người cán bộ đã góp phần xây dựng và định hình nhân cách người cán bộ quân đội trong thời kỳ mới.

Bài học rút ra từ tư tưởng của Đại tướng là dù ở thời chiến hay thời bình, việc giác ngộ, giáo dục, động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ quân đội cũng là việc làm quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, sự tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch... đã khiến một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn công tác dễ nảy sinh tư tưởng tiêu cực, thiếu an tâm... Vì vậy, việc giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ là hết sức cần thiết.

Hai là, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực chỉ huy, lãnh đạo, quản lý bộ đội cho đội ngũ cán bộ quân đội đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói, người cán bộ quân đội phải là người có hiểu biết về nhiều mặt, ở mọi lĩnh vực. Do đó, để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong điều kiện sẵn sàng chống lại các cuộc chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao, thì đội ngũ cán bộ hiện nay phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận, tri thức kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân

sự, trình độ học vấn... để có thể nhận thức đúng quy luật khách quan và vận dụng vào thực tiễn quân sự; có trí tuệ và năng lực làm chủ khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại; nâng cao chuyên môn kỹ thuật, năng lực lãnh đạo và quản lý. Muốn vậy, cần phải đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý của đội ngũ cán bộ quân đội, thông qua các hình thức, như tự bồi dưỡng, đào tạo tại các trường quân đội, hợp tác quốc tế về đào tạo quân sự để tiếp thu trình độ quân sự tiên tiến từ các nước khác.

Ba là, đổi mới công tác cán bộ theo hướng đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng phù hợp trong điều kiện mới. Từ bài học về tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ trong tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có thể thấy, tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ phải phù hợp với từng thời kỳ, hoàn cảnh cụ thể. Trong giai đoạn diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ phải triệt để theo quan điểm "ít nhưng tinh", coi trọng cả về số lượng và chất lượng, trong đó chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Việc đánh giá, tuyển chọn đội ngũ cán bộ phải được thể hiện trên các nội dung: Ý thức trách nhiệm, phẩm chất năng lực, động cơ phấn đấu một cách khách quan... từ đó, bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh của đội ngũ cán bộ, có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, có đủ đức và đủ

tài để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng nặng nề của quân đội.

Bốn là, hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút đội ngũ cán bộ quân đội nhằm giúp họ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, yên tâm công tác. Hiện nay, để xây dựng lực lượng quân đội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, cần phải đảm bảo tốt nhu cầu về vật chất và tinh thần, quan tâm đến các chính sách cho đội ngũ cán bộ quân đội để họ yên tâm công tác. Chính sách đãi ngộ tốt sẽ đảm bảo ngăn chặn và đẩy lùi những suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ quân đội, giúp xây dựng tập thể quân đội trong sạch, vững mạnh. Chính sách xã hội đối với đội ngũ cán bộ quân đội phải phù hợp với đặc thù hoạt động lao động quân sự của đội ngũ cán bộ quân đội, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay

Tóm lại, tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quân đội là tư tưởng khoa học và có tính nhân văn sâu sắc, là cơ sở lý luận cho việc xác định chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc, đồng thời là bài học kinh nghiệm thực tiễn giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quân đội trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. □